



๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมภายใต้นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) และคำสั่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการจัดทำแบบสำรวจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และดำเนินการจัดตารางเรียนตารางสอนให้สอดคล้องกับที่อาจารย์ผู้สอนได้ตอบแบบสำรวจไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในช่วงสถานการณ์ที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และ ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเห็นสมควรออกประกาศเรื่อง ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) สำหรับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ดังนี้

๑) ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) (ตามเอกสารแนบท้าย) อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาสามารถตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและห้องเรียนของแต่ละรายวิชาได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

๒) ให้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาตามรูปแบบที่ประกาศ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ตั้งแต่สัปดาห์ที่ ๕ ของปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๓) ให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ท่านได้ตอบแบบสำรวจไว้ตามประกาศฉบับนี้

๔) ให้อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องข้องในการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติมาตรการป้องกันการกั้นแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดมากขึ้น หรือมีคำสั่งหรือประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) หรือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอีกครั้งในภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา